

Hội Người Việt TB MO ..  
Dallas Fortworth Texas  
P.O.BOX 541524  
Grand Prairie, TX 75052  
Điện thoại: (314) 706-5140



Dallas ngày 6 tháng 3 năm 2019

TIN THƯ

Kính gửi,

Quý vị trưởng thượng, quý Niên trưởng, quý cựu quân nhân các quân binh chủng QLVNCH và các phu nhân, tại Dallas Fort Worth và vùng phụ cận.  
Thưa quý đồng hương :

Là kẻ may mắn, từ ngày xa Quê sống trong dằn vặt nhớ' thương, chúng tôi đã cố gắng làm những gì phải làm trong tầm tay nhỏ bé để xoa dịu bớt phần nào đau thương.và mang nguồn an ủi .Hơn 33 năm qua Hội Người Việt Nam TB, MO. đã được thành lập, mục đích giữ gìn Văn Hóa, phong tục và thể hiện tình người đến trước đôi với người đến sau..Thấm thoát đã gần 2 năm chúng tôi di chuyển về cư ngụ tại đây , đó là một thời gian mà vợ chồng chúng tôi được hưởng thật nhiều.... dự những ngày đón Xuân đầu năm lại còn được dự những bữa tiệc do các binh chủng QLVNCH tổ chức , mục đích là để có dịp gặp lại nhau trong tình (Huynh đệ chi binh). Việc làm này, hình ảnh đó làm cho tôi nhiều cảm xúc, sau hơn 43 năm xa quê...nhìn các phu nhân ngồi bên cạnh các phu quân, trong bộ binh phục, mắt tôi không khỏi ngấm lệ, phải tôi đã khóc , khóc vì sung sướng ở hiện tại và trái lại tôi cũng đã khóc cho những người nằm xuống và cho những chiến sĩ đã mất một phần nào thân thể, ở thời vào sinh ra tử làm nhiệm vụ của trai thời loạn, nay sống vất vưởng trên khắp nẻo đường VN.. Tôi lại hình dung những ngày các phu nhân đã là những nữ sinh Đồng Khánh. Trương Vương, Gia Long, Lê- v -Duyệt tha thướt trong những chiếc áo dài màu xanh nhạt hay trắng tinh và đã chấp nhận thành người yêu hay người vợ của línhdầu biết rằng “ lấy chồng thời chiến chinh mấy người đi trở lại” hoặc ngày anh về có thể trên chiếc” băng ca” hay đôi” nạng gỗ .” Ôi kẻ sao cho hết sự kinh hoàng trước biến cố 1975. làm sao tôi có thể diễn tả hết sự hy sinh của quý chị vượt núi rừng để thăm nuôi chồng trong cảnh tù đầy, trông nom bố mẹ già và thay chồng nuôi dạy đàn con dại, sống trong nước mắt,,đói khổ, đau thương và cô độc,,, .Xin quý chị nhận ở tôi sự cảm phụcvà quý trong.... Hôm nay tại nơi đây, tôi xin phép được thông tin Hội Người Việt TB. MO muốn được gửi tặng \$100.00 ( một trăm dollas) cho mỗi đồng hương nguyên là cựu phé binh và thương binh trước tháng 4/1975 hiện đang sống tại Việt Nam. Đồng hương có thân nhân hoặc có bạn hữu ở vào trường hợp trên xin gửi các giấy chứng thương về địa chỉ trên, (trướcnày 31 tháng 5 năm 2019 ) để được ngân phiếu gửi tặng Xin trân trọng cảm ơn

;Giám đốc điều hành Hội Người Việt TB MO.

Kim Thi Trần

Muốn biết thêm chi tiết xin điện thoại : Ông Duc David: (817) 800-3463  
Ông Vũ Hiến Vạn: (720) 495-3987. Bà Nguyễn Thị Kim : (314)706-5140